

Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Nguyễn Minh Hồng (tổ Hưng Hà) đã chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với nội dung: Vừa qua trên một số trang mạng xã hội có các hành vi phát tán thông tin, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tổ chức và cá nhân; sử dụng trang mạng để hoạt động, đăng tải các thông tin trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội hoặc các hành vi gây hại cho hoạt động của mạng internet, mạng máy tính... Để nghị đồng chí cho biết những hành vi như vậy thì xử lý thế nào?

Đồng chí Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Với vai trò quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc ngăn chặn những thông tin xấu, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước. Khi Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận 3 văn bản yêu cầu cung cấp làm rõ thông tin tài khoản facebook, zalo phục vụ công tác điều tra, Sở đã trả lời bằng văn bản các thông tin liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước cho phép đối với các yêu cầu trên. Sở cũng phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, theo dõi thông tin về Thái Bình trên các báo trung ương. Quản lý hoạt động tác

Tăng trách nhiệm và hiệu quả chất vấn

KỶ 6: XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI TẠO THÔNG TIN XẤU, ĐỘC HẠI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

ngiệp báo chí theo đúng quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ đạo hệ thống 8 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và 286 đài truyền thanh cấp xã phát huy vai trò các cơ quan báo chí trong việc định hướng tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trước những thông tin sai lệch. Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Duy trì chuyên trang "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới", cải cách thủ tục hành chính, an toàn giao thông, xây dựng chính quyền điện tử... Hàng tháng cập nhật trung bình gần 150 văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trên 100 tin, bài. Năm 2018, có gần 24.000.000 lượt người trên toàn cầu truy cập khai thác thông tin vào Cổng thông tin điện tử tỉnh. Cũng trong thời gian qua, Sở tiếp tục triển khai các hạng mục trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện



Ảnh minh họa

tử như: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 27 cổng thành phần. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn tỉnh. Mua sắm thiết bị bảo mật, thiết bị cảnh báo giám sát tấn công mạng và thiết bị Firewall tích hợp cho 24 cơ quan, hoàn thiện phòng nâng cấp Mạng văn phòng điện tử liên thông và tiến hành đào tạo, tập huấn tới các cơ quan, đơn vị. Sở phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ triển khai giám sát an ninh mạng, phối hợp với Công ty BKAV giải quyết các vấn đề an ninh mạng của các hệ thống trong Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và một số đơn vị sở bị nhiễm mã độc. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai một số giải pháp tăng cường bảo

đảm an toàn cho hệ thống thông tin. Từ các thông tin thu thập, theo dõi, phân tích các nguồn tin chính thống và từ kết quả giám sát an toàn thông tin cho các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Năm 2018, trong các tháng 3, 8, 9 và 10 hệ thống giám sát đã phát hiện và ghi nhận nhiều dạng cảnh báo tấn công nhằm vào hệ thống mạng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu của UBND tỉnh phát hiện 541 cảnh báo tấn công website sử dụng kỹ thuật SQL, ghi nhận 864 lượt tấn công hầu hết đều sử dụng mã độc nhằm mục đích khai thác lỗ hổng của hệ thống. Ngoài hệ thống giám sát phát hiện được nhiều file mã độc được upload lên máy chủ, 7 lượt cảnh báo mã độc banking

malware - một mã độc nhằm ăn cắp thông tin của nạn nhân được phát hiện trên các mail được gửi đến có nguồn gốc không rõ. Các kết quả giám sát trên cũng đã được Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng kịp thời gửi cảnh báo tới quản trị viên mạng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu của UBND tỉnh và phối hợp xử lý bảo đảm hệ thống thông tin được thông suốt. Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là các thông tin sai trái trên mạng internet. Tháng 11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực internet và trò chơi điện tử công cộng cho đại diện lãnh đạo Sở, phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố và gần 300 hộ kinh doanh đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp trên đã góp phần ổn định tình hình chính trị của tỉnh, đồng thời định hướng dư luận, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn thông tin trên môi trường mạng, các thông tin phản động, xuyên tạc để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời.

Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết thêm: Hiện tình hình an toàn thông tin trong nước và quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các trang thiết bị bảo vệ mạng, phần mềm, sản phẩm dịch vụ còn chưa được đầu tư đầy đủ hoặc nâng cấp bản và kịp thời. Ý thức bảo mật của người dùng chưa cao trong khi đó đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin còn thiếu khiến công tác đào tạo kiến thức an toàn thông tin cho người dùng còn hạn chế. Vì vậy, để động viên ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát và ngăn chặn các địa chỉ nguồn tấn công bằng mã độc dựa vào kết quả thu thập được từ thiết bị phát hiện tấn công có chủ đích APT. Chủ động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho người dân, nâng cao cảnh giác cho người dùng về nguy cơ mất an toàn thông tin. Khuyến cáo người dùng trong mạng không nên mở các tệp tin không bảo đảm tin cậy qua email, tin nhắn, không truy cập các đường dẫn hoặc website lạ không rõ nguồn gốc, không cài đặt các phần mềm miễn phí được chia sẻ trên mạng internet, các phần mềm bê khóa... Sở cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là các thông tin sai trái trên mạng internet.

(còn nữa)

NGUYỄN HỒNG - THU HIỀN

► Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 110 đối tượng chính sách, hộ nghèo

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải phối hợp với Huyện đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Nam Tiên Hải vừa tổ chức chương trình khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 110 đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại xã Nam Chính (Tiên Hải). Tại đây, các đối tượng được các y bác sĩ khám sức khỏe, chẩn đoán các bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch, đường hô hấp, mắt, xương khớp và được nghe các bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật trong sinh hoạt hàng ngày.

MANH THẮNG

► Trao 25 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam vừa tổ chức chương trình trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Các đơn vị trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập có độ tuổi từ 11 đến dưới 16 tuổi thuộc các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, con gia đình thương binh, liệt sĩ, con gia đình người có công với cách mạng, trẻ em vùng sâu, vùng xa đang học tập tại các trường học trên địa bàn tỉnh được trao 25 xe đạp với hy vọng giúp các em thuận lợi trên đường đến trường, là nguồn động viên để các em vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

Tiếp lửa hành trình tình nguyện

Tháng ba này, tuổi trẻ Thái Bình tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua, các hoạt động tình nguyện lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Tiếp tục hành trình "địa chỉ xanh tình nguyện" của Đoàn Thanh niên xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư), chúng tôi đến gia đình bà Phạm Thị Chiến, thôn Vô Thái, năm nay gần 70 tuổi là 1 trong 4 địa chỉ được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Dũng Nghĩa hỗ trợ gạo hàng tháng. Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, hai chị em bà Chiến sống nương tựa vào nhau trong suốt những năm tháng cuộc đời. Chị Trần Thị Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dũng Nghĩa chia sẻ: Hai chị em bà Chiến là hộ neo đơn đặc biệt khó khăn ở xã, một chi phí sinh hoạt, thuốc men của hai chị em bà chủ yếu từ tiền hỗ trợ người già neo đơn và bà con làng xóm. Mỗi tháng, Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ gia đình 10kg gạo. Ngoài gia đình bà Chiến, đơn vị còn hỗ trợ gạo, tiền điện cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 3 thôn trong xã. Mô hình này được chúng tôi duy trì từ những năm trước góp phần động viên người nghèo với bớt khó khăn trong cuộc sống.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Vũ Thư tặng quà cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vũ Thư.

đó, "ngày thứ bảy tình nguyện", "ngày chủ nhật xanh" được triển khai rộng khắp ở các cấp bộ đoàn trong tỉnh với các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như: khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo; hiến máu tình nguyện; xây dựng nhà nhân ái, sân chơi cho thanh thiếu niên; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho ĐVTN...

Sau 2/3 chặng đường đã qua, tháng thanh niên 2019 của tuổi trẻ Thái Bình đã ghi nhận 203 công trình, phần việc thanh niên, xây mới 4 nhà nhân ái, 12 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trị giá gần 400 triệu đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được 540 đơn vị máu; tổ chức tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.400 đối tượng với tổng trị giá trên 210 triệu đồng; tặng gần 2.500 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một "địa chỉ xanh tình nguyện"...

Xác định phong trào thanh niên tình nguyện không tách rời với những nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hoạt động của tuổi trẻ Thái Bình gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt ra quân, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVTN trong tỉnh tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử, cách mạng; thu gom rác thải; cải tạo, nạo vét, khơi thông dòng chảy một số tuyến sông, kênh mương nội đồng cũng như phối hợp tuyên truyền, phát tờ rơi và tham gia rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi... Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp trồng hàng

chục nghìn cây xanh trên các trục đường, điểm vui chơi; khơi thông hơn 10km dòng chảy; vận động, quyền góp ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nông thôn mới tại xã Trung An (Vũ Thư) và xã Thái Nguyên (Thái Thụy); xây dựng đường hoa thanh niên tại thành phố Thái Bình. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 6.500 ĐVTN... Tháng thanh niên là dấu mốc quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm và đây cũng là cơ hội cho các cấp bộ đoàn tạo điểm nhấn cho mình, tạo động lực để triển khai nhiều hoạt động trong những tháng tiếp theo. Với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình vì cuộc sống cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên", tuổi trẻ Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế; đồng thời, tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ thêm: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức hoạt động đồng loạt với phương châm "Mỗi tuần một địa chỉ đẹp" trong chuỗi hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh". Ngoài ra, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh; xây dựng chương trình hành động của thanh niên thực hiện các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ban hành; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động với phương châm "Phong trào hướng về cơ sở nhưng phong trào xuất phát từ cơ sở; bám sát nhiệm vụ cấp ủy, được ĐVTN, nhân dân ủng hộ"; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn các cấp gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của thanh niên tại cơ sở.



Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh trên địa bàn huyện Kiến Xương.

chục nghìn cây xanh trên các trục đường, điểm vui chơi; khơi thông hơn 10km dòng chảy; vận động, quyền góp ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nông thôn mới tại xã Trung An (Vũ Thư) và xã Thái Nguyên (Thái Thụy); xây dựng đường hoa thanh niên tại thành phố Thái Bình. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 6.500 ĐVTN...

Tháng thanh niên là dấu mốc quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm và đây cũng là cơ hội cho các cấp bộ đoàn tạo điểm nhấn cho mình, tạo động lực để triển khai nhiều hoạt động trong những tháng tiếp theo. Với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình vì cuộc sống cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên", tuổi trẻ Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế; đồng thời, tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ thêm: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức hoạt động đồng loạt với phương châm "Mỗi tuần một địa chỉ đẹp" trong chuỗi hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh". Ngoài ra, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh; xây dựng chương trình hành động của thanh niên thực hiện các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ban hành; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động với phương châm "Phong trào hướng về cơ sở nhưng phong trào xuất phát từ cơ sở; bám sát nhiệm vụ cấp ủy, được ĐVTN, nhân dân ủng hộ"; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn các cấp gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của thanh niên tại cơ sở.

THIÊN AN

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh



trình xanh của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh



hợp làm tốt công tác "dẫn vận khéo", hướng về cơ sở; đồng thời phát huy được vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tổ thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng chuẩn mực đạo đức người thanh niên cách mạng trong thời đại mới.

Bác sĩ Nguyễn Duy Quyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Đông Hưng



nguyên khám, cấp thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế cộng đồng tại cộng đồng với phương châm "Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Anh Đặng Ngọc Thiết, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình



Hiện nay, công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu niên bị ảnh hưởng nhiều bởi việc thu hút, tập hợp thanh niên ở nông thôn gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng ĐVTN đi làm ăn xa đông, lực lượng tham gia các hoạt động đoàn mỏng nên hiệu quả chưa cao. Tôi mong muốn, đoàn cấp trên có những giải pháp trong thu hút thanh niên trong thôn gắn bó với quê hương thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế; đồng thời có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo cơ hội cho các ĐVTN phát huy hết tài năng của mình, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn.

TẮT ĐẠT - TIẾN ĐẠT